



ที่ พช ๐๐๒๓.๗/ว

๒๘๘

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี - หล่มสัก พช ๖๗๐๐๐

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ พช ๐๐๒๓.๖/ว ๕๔๐ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งว่า กรมการปกครองอยู่ระหว่างการดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายและเป็นการประเมินการบังคับใช้กฎหมายว่า กฎหมายดังกล่าวได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ของการตรากฎหมายหรือไม่ คุ่มค่ากับภาระที่เกิดขึ้นแก่รัฐและประชาชนหรือไม่ หรือมีผลกระทบอื่นอันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนหรือไม่ อย่างไร ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือความคิดเห็นจากผู้ซึ่งมีสิทธิหรือหน้าที่หรือได้รับผลกระทบที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งหน่วยงานที่ปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรมการปกครอง จึงขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ประชาสัมพันธ์ประกาศของกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งและผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนในพื้นที่) และประชาชนทราบ เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ผ่านทางระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th) และให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตอบแบบการรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘

/ดังนั้น...

ดังนั้น ขอประชาสัมพันธ์ประกาศของกรมการปกครองข้างต้น และขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการแสดงความคิดเห็นผ่านแบบการรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๒๘ (เจ้าหน้าที่รัฐ) ทั้งนี้ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งข้อมูลดังกล่าวให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

MY

(นายภาวิช จันทรมงคล)
ท้องถิ่นอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร. / โทรสาร ๐-๕๖๗๑-๒๘๔๙



สำนักงานท้องถิ่นอำเภอเมืองเพชรบุรี
เลขที่ ๗๑๘
วันที่ ๒๐ ๑-๑๖๖
อา

ที่ พช ๐๐๒๓.๖/ว ๕๔๐

ถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก สำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า อยู่ระหว่างการดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายและเป็นการประเมินการบังคับใช้กฎหมายว่า กฎหมายดังกล่าวได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ของการตรากฎหมายหรือไม่ คำนึงค่ากับภาระที่เกิดขึ้นแก่รัฐและประชาชนหรือไม่หรือมีผลกระทบอื่นอันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนหรือไม่ อย่างไร ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือความคิดเห็นจากผู้ซึ่งมีสิทธิหรือหน้าที่หรือได้รับผลกระทบที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งหน่วยงานที่ปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรมการปกครอง จึงขอให้แจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์ประกาศของกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งและผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนในพื้นที่) และประชาชนทราบ เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ผ่านทางระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th) และให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตอบแบบการรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘

ดังนั้น จึงขอให้ประชาสัมพันธ์ประกาศของกรมการปกครองข้างต้นและขอให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการแสดงความคิดเห็นผ่านแบบการรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๒๘ (เจ้าหน้าที่รัฐ) ทั้งนี้ ขอให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมเอกสารแบบการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ภายในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอให้แจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วย พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารแบบการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีภายในกำหนดด้วย ละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๒๐.๒/ว ๒๕๘๒ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ที่แนบมาพร้อมนี้



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
โทร./โทรสาร. ๐-๕๖๗๒-๕๗๘๑ ต่อ ๑๐๓



เลขที่รับ	6503
วันที่	๗ มิ.ย. ๒๕๖๖
เวลา	

ที่ มท ๐๘๒๑.๒/๒๕๖๖

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า อยู่ระหว่างการดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและเป็นการประเมินการบังคับใช้กฎหมายว่า กฎหมายดังกล่าวได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ของถาวรกฎหมายหรือไม่ คำนึงถึงการที่เกิเกิดขึ้นแก่รัฐและประชาชนหรือไม่ หรือมีผลกระทบอื่นอันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนหรือไม่ อย่างไร ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือความคิดเห็นจากผู้ซึ่งมีสิทธิหรือหน้าที่หรือได้รับผลกระทบที่เกิดจากภารกิจบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งหน่วยงานที่ปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรมการปกครอง จึงขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ประชาสัมพันธ์ประกาศของกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งและผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชนในพื้นที่) และประชาชนทราบ เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ผ่านทางระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th) และให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบแบบการรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศของกรมการปกครองข้างต้น และขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการแสดงความคิดเห็นผ่านแบบการรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๒๘ (เจ้าหน้าที่รัฐ) ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดรวบรวมเอกสารแบบการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวส่งให้กรมการปกครอง สำนักบริหารการทะเบียน ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้



กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
 กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม
 โทร. ๐๒ ๒๕๔ ๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒

การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘